



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (15 ก.ค.60)</p>	<p>การแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงประเด็นแยกเงินเดือน ว่า การบริหารจัดการงบเหมาจ่ายรายหัว 15 ปีที่ผ่านมา นอกจากไม่มีผลต่อการกระจายบุคลากร ยังมีผลกระทบต่อพ.ในการจัดบริการประชาชน เช่น รพช.ที่มีขนาดเท่ากัน มีบุคลากรเท่ากัน แต่มีบุคลากรที่อาวุโสและอายุงานมาก จะถูกหักเงินเดือนมากกว่าจนแทบไม่เหลือเงินพอซื้อยาให้ประชาชน บางแห่งถูกหักเงินเดือนมากกว่ารพ.ระดับเดียวกันถึงปีละ 10-20 ล้านบาท ต้องปรับเกลี่ยช่วยเหลือกันในระดับจังหวัดและเขต การรวมเงินเดือนในงบเหมาจ่ายรายหัว ส่งผลให้ในปี 2559 รพช. 441 แห่ง จากทั้งหมด 886 แห่ง ได้รับงบประมาณต่อหัวประชากรหลังหักเงินเดือนและค่าตอบแทนน้อยกว่า 1,000 บาท โดย 9 แห่งเหลือบน้อยกว่า 100 บาท อีก 34 แห่ง ได้รับ 100-499 บาท และ 379 แห่ง ได้รับ 500-999 บาท</p> <p>ด้านชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กถึงนพ.โสภณ ว่า ปลัด สธ.ดันแก้บัตรทองทั้ง 14 ประเด็น ตามธงที่ตั้งไว้ โดยล่าสุดได้โพสต์ info แก้บัตรทองแล้วจะดีขึ้นอย่างไร ถ้าจะให้ชัดเจน เชิญปลัด สธ.และรมว.สธ.ออกสื่อดีเบตกับชมรมแพทย์ชนบท ประชาชนจะได้กระจ่างเสียที</p> <p>-เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสานจัดเวทีเสวนา "คนอีสานจะได้ประโยชน์อะไรจากการแก้กฎหมายบัตรทอง" ที่ห้องประชุม 1 อาคาร 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น โดยนพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท เสนอแนะ 3 ประเด็นที่ควรแก้ไข คือ 1.ควรรวม 3 กองทุน เพื่อให้เกิดการเท่าเทียมกัน โดยให้สำนักงานกฯ ดูแลควรรวมอยู่ที่สำนักงานกฯ 2.แก้เรื่องการแยกเงินเดือน และ 3.ตัดเรื่องร่วมจ่าย หรือถ้าจะให้ร่วมจ่ายต้องร่วมจ่ายก่อนป่วย</p> <p>-เครือข่ายชาวอีสานหอมเบ็งบัตรทอง ร่วมกันอ่านแถลงการณ์คัดค้าน "หยุดแก้กฎหมายบัตรทอง รัฐต้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลของประชาชน" เสนอข้อเรียกร้อง 1.ให้รัฐบาลยกเลิกการแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ และยุติกระบวนการใดๆ ที่จะนำไปสู่การแก้ไขพ.ร.บ. ภายใต้บรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย 2.กฎหมายหลักประกันสุขภาพฯ ต้องดำเนินการภายใต้รัฐบาลที่มาจากทางเลือกตั้ง และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และ 3.เครือข่ายพร้อมจะเคลื่อนไหวทุกที่ ทุกเวลา และทุกรูปแบบ จนกว่ากระบวนการแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ที่ไม่ชอบธรรมและละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนจะยุติลง</p>
<p>ไอ.เอ็น.เอ็น กรมประชาสัมพันธ์ (17 ก.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ โฆษกคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ กล่าวว่า เนื่องจากที่ผ่านมา 15 ปี มีข้อขัดข้องและปัญหาในทางปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ และส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข โดยไม่ได้ลิดรอนสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของประชาชน พร้อมเปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และนำทุกความเห็นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ประกอบด้วย ผู้แทนสธ. 5 คน ผู้แทนสปสช. 4 คน ผู้แทนหน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 คน และภาคประชาชน 5 คน ส่วนกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม ได้นำประเด็นที่มีปัญหาและประเด็นอื่นๆ ที่สมควรแก้ไข รวมทั้งคำสั่งของ คสช.ที่ 37/2559 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขภายใน 6 เดือนเศษ ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้ประสิทธิภาพดีขึ้น และยั่งยืน โดยสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนได้รับไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกมาแสดงความคิดเห็นสามารถทำได้ตามหลักประชาธิปไตยภายใต้กรอบของกฎหมายกำหนด</p>
<p>เดอะ เนชั่น</p>	<p>-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษก สปสช. กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อยาที่ส่วนกลางในปีงบประมาณ 2561 ขณะที่ น.ส.สุริรัตน์ ตรีมรรคา บอร์ดสปสช. ระบุว่า สธ.เพียงแค่ช่วยเจรจาเรื่องราคา ยา แต่ให้โรงพยาบาลตัดสินใจในการเลือกซื้อยา ซึ่งหากรพ.ไม่เลือกซื้อยาต้านไวรัส หรือยารักษา มะเร็ง อาจทำให้มีปัญหาเมื่อมีผู้ป่วยและจำเป็นต้องใช้ยา ขณะที่แพทย์รายหนึ่งของรพ.ชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ ก็แสดงความกังวลกรณีที่สธ.จะให้รพ.เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างเองจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องงบประมาณได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน บทนำ (17 ก.ค.60)</p>	<p>การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล</p> <p>-เสนอบทความว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สร้างกลไกการประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงทุกสื่อของรัฐกับโฆษกรัฐบาล และกระทรวง และจะมีการอบรมประชาสัมพันธ์ทุกจังหวัด ให้เป็นโฆษกจังหวัด ซึ่งการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการสื่อสารจากรัฐบาล ต้องทำอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง การออกนโยบาย มาตรการ การตัดสินใจ จำเป็นต้องมีการเตรียมความคิด ความพร้อม วัตถุประสงค์เห็นจากสังคม นอกจากการประชาสัมพันธ์ผลงานการบริหารงานแล้ว ยังต้องคำนึงด้วยว่า ประชาชนต้องการรับรู้อะไรจากรัฐบาล โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ สวัสดิการ สวัสดิภาพ ของประชาชน และความสงบมั่นคงของสังคม อาทิ นโยบายประกันสุขภาพ ข้อมูลข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ด้วยข้อมูลที่ตรงไปตรงมา ที่สำคัญอย่างยิ่ง การประชาสัมพันธ์ต้องสอดคล้องกับความจริง หากขัดแย้งกันจะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ อาทิ การยืนยันว่าเศรษฐกิจของประเทศดี แต่ประชาชนกลับรู้สึกในทางตรงข้าม ทั้งนี้ นายสิงห์ชัย พงษ์ทอง อดีต ส.ว.อุทัยธานี แนะนำ รัฐบาลต้องเปลี่ยนท่าทีใหม่ ผ่อนคลายความเข้มงวดลง นำเสนอความจริง หรือเชิงข้อมูลควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นมิตร ไม่จับผิดใคร หุตุตอบโต้กลุ่มที่ออกมาต่อต้านหรือทำลายความน่าเชื่อถือ เพราะมีกฎหมายปกติดำเนินการอยู่แล้ว</p>
<p>ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ คมชัดลึก มติชน ข่าวสด (16 ก.ค. 60)</p>	<p>หน่วยงานรัฐช่วยแก้ปัญหาทางพารา</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานจากกระทรวงเกษตรฯ ว่า จนถึงสิ้นเดือน ก.ย.นี้ มี 9 หน่วยงานรัฐยื่นความจำนงใช้ทางพาราในภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ เกษตรฯ กลาโหม คมนาคม ศึกษาธิการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวฯ และกทม. แบ่งเป็น น้ำยางชั้น 22,321.54 ตัน และยางแห้ง 2,952.66 ตัน คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 16 ล้านบาทเศษ ทั้งนี้ นายภา เร่งรัดให้ทั้ง 9 หน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อรับซื้อยางก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ตั้งงบประมาณและหน่วยงานที่จะใช้งบเหลือจ่าย ส่วนหน่วยที่ขอเบิกจากงบกลางให้ประสานไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2561</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (15 ก.ค.60) มติชน (16 ก.ค.60)</p>	<p>ร้องเรียนแพทย์รพ.นครพนมทำหมันหลุด</p> <p>-เสนอข่าว นางวาสนา ตะวงค์ อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 96 หมู่ 13 บ้านผึ้ง ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม ร้องเรียนว่า ได้ทำหมันหลังคลอดลูกคนที่ 3 เมื่อประมาณ 1 ปีครึ่งที่ผ่านมา ที่รพ.นครพนม โดยใช้สิทธิประกันสังคม เมื่อลูกโตขึ้นมีพัฒนาการทางสมองช้ากว่าเด็กปกติ แพทย์ตรวจพบว่าเกิดอาการพิการทางสมอง ต่อมาประมาณ 4 เดือนก่อน มีอาการหอบและเหนื่อยง่าย จึงไปตรวจที่รพ. แพทย์แจ้งว่าตั้งครรภ์ได้ 4 เดือนแล้ว และให้ตัดสินใจว่าจะเอาไว้หรือจะทำแท้ง ซึ่งหลังจากปรึกษากับสามีและญาติ มีความเห็นว่าให้เอาเด็กไว้ แต่ได้เดินทางไปร้องต่อสจ.นครพนม เพื่อขอรับเงินเยียวยาจากความผิดพลาดของแพทย์ โดยตอนแรกเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะได้รับเงินเยียวยาแน่นอน แต่ภายหลังแจ้งว่าใช้สิทธิประกันสังคม จ่ายเงินค่าเยียวยาให้ไม่ได้ จึงไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่ติดต่อให้คุยกับเจ้าหน้าที่รพ.นครพนม และได้รับคำตอบเช่นเดิม จึงร้องเรียนผ่านสื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเยียวยาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น</p>
<p>มติชน (16 ก.ค. 60)</p>	<p>ตรวจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีสถานประกอบการเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยเข้าตรวจสอบร้านหม่า หม่า ข้าวต้มได้รุ่ง พบการกระทำผิดตามมาตรา 28 ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด และมาตรา 29 (1) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี นอกจากนี้ยังพบยาเสพติดประเภทยาอี ยาเค และยาไอซ์ ตำรวจและเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวทั้งหมด พบผู้เสพยาเสพติด 26 คน เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี 6 คน เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี 19 คน และพบเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการ อายุต่ำสุดคือ 15 ปี</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>นัดผู้ป่วยขาหัก</p> <p>-เจ้าหน้าที่ตำรวจและสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรีออกตรวจสอบใบอนุญาตสถานบริการนวดแผนไทยในพื้นที่ หลังเกิดกรณีลูกค้าหญิงอายุ 59 ปี เข้าใช้บริการร้านนวด "อู๊ดดี๊แนมเม้ง" จนกระดูกขาขวาหัก เบื้องต้นแจ้ง 3 ข้อหา คือ 1.เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.เปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต และ 3.ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โทษหนักสุดคือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(15 ก.ค.60)</p> <p>มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ (15 ก.ค.60)</p> <p>สำนักข่าวไทย (17 ก.ค. 60)</p>	<p>60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ คุ่มตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เสมีต ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p> <p>นพ.ชุตติเดช ตาบ-องครักษ์ ผอ.รพ.ชลบุรี เปิดเผยว่า คนไข้ที่เข้ามารักษาตัว เบื้องต้นตรวจสอบประวัติพบว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านม เคยรับการให้คีโมถึง 8 ครั้ง จึงอาจมีปัญหาเรื่องกระดูกเปราะหรือพรุน เมื่อได้รับการกดบีบอาจทำให้กระดูกหักได้</p> <p>ด้าน นพ.ภราดร กุลเกลี้ยง ผอ.รพ.สมิติเวช จ.ชลบุรี กล่าวว่า กรณีผู้ป่วยเป็นมะเร็งและรับยาเคมีบำบัด จะต้องระมัดระวังในการนวด เนื่องจากเซลล์มะเร็งมักกระจายเข้าทำลายมวลกระดูก ทำให้เปราะบางและหักง่าย จึงควรปรึกษาแพทย์ และผู้นวดควรซักอาการของผู้มานวดด้วย</p> <p>ขณะที่ นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การนวดแล้วกระดูกหักเกิดขึ้นได้ไม่ถึงร้อยละ 1 โดยการนวดแผนไทยแบ่งเป็น 2 รูปแบบได้แก่ การนวดเพื่อรักษา ต้องทำในสถานบริการ ผู้นวดต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ส่วนการนวดเพื่อผ่อนคลาย คลายเส้น ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์แผนไทย แต่ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร และต้องซักประวัติผู้มารับบริการ ส่วนผู้ป่วยที่ห้ามนวดเด็ดขาดได้แก่ ความดันสูง ไข้สูง เพราะเสี่ยงกับภาวะหลอดเลือด และผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนหรือโรคเกี่ยวกับกระดูก มะเร็งกระดูก เพราะเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บได้ง่าย</p> <p>-เสนอข่าว นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า ได้ประสานไปยังสสจ.ชลบุรีให้ติดตามเรื่อง เนื่องจากตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มอบอำนาจให้สสจ.ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงกรณีการนวดแล้วกระดูกหัก ว่าเกิดขึ้นได้น้อยมากไม่ถึงร้อยละ 1 อย่างไรก็ตามผู้รับบริการการนวดต้องศึกษาข้อมูลก่อนรับบริการ โดยการนวดมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.การนวดเพื่อรักษา ต้องทำในสถานบริการ ผู้ให้บริการต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย 2.การนวดเพื่อผ่อนคลาย คลายเส้น ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์แผนไทย แต่ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร</p>
<p>เดลินิวส์ (15 ก.ค.60)</p> <p>เว็บไซต์คมชัดลึก มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย (15 ก.ค.60)</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (15 ก.ค.60)</p> <p>มติชน (17 ก.ค.60)</p>	<p>บ้านเลี้ยงนกพิราบ</p> <p>-เสนอข่าว นายสุชีพ อารีย์ประชาภิรมย์ ผอ.เขตห้วยขวาง นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดบ้านของนายวีระศักดิ์ เป็นวันที่ 2 รวมทั้งทำความสะอาดบริเวณภายในซอยอุดมสุขด้วย ส่วนการป้องกันไม่ให้นกกลับเข้ามาในพื้นที่ จะต้องงดให้อาหาร ซึ่งเขตฯ จะเจรจากับเจ้าของบ้านอย่างต่อเนื่อง และจะขอให้เจ้าของบ้านดูแลเรื่องความสะอาดภายในบ้านด้วย เบื้องต้นในวันที่ 18 ก.ค. นี้ นายวีระศักดิ์จะเข้าร่วมพูดคุยกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่สำนักงานเขตฯ</p> <p>ด้าน นสพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ แนะนำให้ภานายวีระศักดิ์ไปให้แพทย์เจาะเลือดตรวจ เนื่องจากมีความเสี่ยงติดเชื้อหลายโรค และจะเร่งหารือกรมอุทยานฯ วางแผนควบคุมประชากรนกพิราบ ตัดวงจรโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีบ้านที่เลี้ยงนกพิราบสร้างความเดือดร้อนรำคาญกับเพื่อนบ้าน ว่า อาจเสี่ยงโรคที่จะติดต่อมาสู่คน ได้แก่ โรคสมองอักเสบจากเชื้อรา ปอดอักเสบ ท้องเสีย หรือหมดจากตัวนก ซึ่งเชื้อก่อโรคน่าหวง คือ เชื้อราคริปโตคอคคัส นีโอฟอร์แมนส์ พบมากในมูลนกตระกูลนกพิราบและนกอื่นๆ การเข้าใกล้กรงนกหรือโรงเลี้ยงนกที่สกปรก มีมูลนกสะสมจำนวนมาก เมื่อนกกระพือปีกทำให้เกิดฝุ่นละอองยิ่งฟุ้งกระจาย อาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะหายใจเอาเชื้อราหรือสปอร์ของเชื้อราเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ นอกจากนี้ ผู้ที่เลี้ยงนกหรือให้อาหารนกพิราบในลักษณะดังกล่าว อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญและมีโทษตามกฎหมายสาธารณสุขด้วย สำหรับการป้องกัน ให้สวมผ้าปิดปากและจมูกเวลาทำความสะอาดอาคารเก่าหรือบริเวณที่พบนกอาศัยอยู่ ล้างมือทุกครั้งหลังทำความสะอาด ผู้ที่เลี้ยงนกต้องหมั่นทำความสะอาดกรงนกอยู่เสมอ</p> <p>-นพ.ชินโรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า พฤติกรรมของคนที่ชอบสะสมขยะ ไม่กล้าทิ้งของ ชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมสกปรก อาจเข้าข่ายโรคจิตเภท โดยผู้ป่วยจะมีอาการประสาทหลอน หลงผิด มีความคิดแปลกๆ หรือบางครั้งมีพฤติกรรมไม่ดูแลสุขภาพตัวเอง ไม่ดูแลความสะอาดตัวเองและสิ่งแวดล้อม สำหรับวิธีรักษา จะรักษาด้วยการให้ยาเพื่อเข้าไปเติมเต็มสารเคมีในสมอง ที่ผ่านมามีคนไทยป่วยเป็นโรคจิตเภทค่อนข้างสูง และเป็นอันดับ 2 รองจากโรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว ดร.เบญจคุณ แสงทองพราว ภาควิชากีฏวิทยา ม.เกษตรศาสตร์ ให้ความรู้เรื่องแมลงสาบ ว่า เป็นแมลงกินแป้ง ชอบอยู่ตามซอกมุม หลังตู้ ชั้น มีด ตามท่อระบายเป็นระบบปิด ยืนยันว่าไม่ควรกินแมลงสาบ เนื่องจากแมลงสาบกินอาหารตามกองขยะ ท่อที่มีเศษอาหารสะสม ซึ่งมีเชื้อโรคปะปนอยู่ คนกินแมลงสาบจึงมีโอกาสรับเชื้อโรคพวกนี้เข้าไปได้ โดยทั่วไปอันตรายจากแมลงสาบมี 2 กรณี 1.แมลงสาบมีเชื้อโรคอยู่ตามขา ตามลำตัว เมื่อคลานบน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อาหารจะทำให้คนได้รับเชื้อโรคเหล่านี้ได้ 2.แมลงสาบจะมีกลิ่นเฉพาะตัว อาจทำให้คนเป็นภูมิแพ้เกิดอาการแพ้ได้ง่าย หรือมูลแมลงสาบเป็นเศษผง อาจทำให้บางคนแพ้ได้</p> <p>วิธีกำจัด อันดับแรกต้องกำจัดแหล่งอาหาร เศษอาหารต่างๆ ขยะตามถังขยะ ส่วนในบ้านเรือนประตูหน้าต่างควรปิดช่องให้มิดชิด ท่อระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้งและท่อดักไขมัน ต้องทำความสะอาด และหาตะแกรงกั้นไม่ให้แมลงสาบเข้า อีกวิธีหนึ่งคือการใช้สารเคมีหรือกับดัก หรือเจลกำจัดแมลงสาบ</p>
<p>ช่อง 7 (17 ก.ค.60)</p>	<p>เหล็กตัดฟันติดคอ</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สบส. กล่าวว่า เหล็กตัดฟันที่ทำโดยสถานทันตกรรมที่ได้มาตรฐาน จะทำโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองจาก ออย. จึงทำให้แบร็กเกต (Bracket) ซึ่งเป็นตัวยึดเหล็กตัดฟันมีความแน่นหนาด้วยกาวทาง ทันตกรรม 10 จุด จึงเป็นไปได้ที่เหล็กตัดฟันจะหลุดลงคอจนเสียชีวิต ยกเว้นกรณีผู้ป่วยถูกกระแทกด้วยของแข็งหรือเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยไปตัดฟันกับสถานทันตกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ทำเอง ทำตามตลาดนัด หรือทันตแพทย์เถื่อน ก็มีโอกาสที่แบร็กเกตจะหลุดได้สูงมาก เพราะขั้นตอนการทำและวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นขอให้ทำในสถานบริการที่ได้มาตรฐานเท่านั้น</p>
<p>เดลินิวส์ (17 ก.ค.60)</p>	<p>มาตรฐานหมู่ 8 ศพ</p> <p>-เสนอบทความ จากคดีสะเทือนขวัญ "ฆ่าหมู่ 8 ศพ" รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต นักวิชาการวิทยาการด้านจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เหตุจะเกิดอาการ Panic คือหวาดกลัว หวาดระแวงอย่างรุนแรง กลัวคนแปลกหน้า หรือกลัวผู้ที่แต่งกายคล้ายคนร้าย อาการเหล่านี้ต้องได้รับการเยียวยาอย่างทันที และต้องใช้เวลาในการรักษา ต้องอาศัยการดูแลของหน่วยงานเฉพาะอย่างกรมสุขภาพจิต ส่วนเหยื่อที่เป็นเด็กเล็ก อาจเกิดอาการช็อกรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่ แต่การรักษาในระยะยาวจะได้ผลดีกว่าผู้ใหญ่เพราะความจำเรื่องฝังใจไม่เท่ากัน</p> <p>ด้าน นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เผยว่า ผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมามากมีสภาพจิตใจที่เข้าข่าย PTSD หรือที่เรียกว่าบาดแผลทางใจที่เกิดจากการความรุนแรง เมื่อเกิดขึ้นแล้วเหยื่อมักจะลืมยาก อาการขึ้นกับแต่ละคน บางรายอาจมีอาการหวาดผวา ไม่กล้าออกไปเผชิญกับสิ่งที่จะทำให้กลับมารู้สึกคล้ายกับเหตุการณ์รุนแรงที่เคยพบเจอ การเยียวยาเบื้องต้นที่ทำได้คือการรับฟัง และพูดคุย ปกติหากพ้น 1 เดือนไปแล้ว ยังไม่สามารถปรับตัวได้ ก็จำเป็นต้องรักษาภาวะบาดแผลทางใจ ซึ่งทำได้ทั้งจิตบำบัดและการให้ยารักษาควบคู่กัน สำหรับความแตกต่างของผลกระทบด้านจิตใจของเด็กและผู้ใหญ่นั้น ต้องได้รับการดูแลไม่ต่างกัน แต่เด็กมีประสบการณ์ชีวิตน้อยกว่า ดังนั้นอาจต้องดูแลใกล้ชิด เพื่อลดความหวาดผวา เพราะบางรายอาจมีภาวะพฤติกรรมถดถอย โดยต้องให้ญาติและครอบครัวเข้ามามีส่วนช่วยด้วย ในส่วนของชุมชนที่เกิดเหตุ ต้องผนึกกำลังกันในชุมชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ ไอเอ็นเอ็น (17 ก.ค. 60)</p>	<p>เร่งลดปัญหาเชื้อดื้อยาจุลชีพ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สธ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงป้องกัน แผนยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยาจุลชีพ เนื่องจากเป็นปัญหาใหญ่ที่คร่าชีวิตประชากรโลก 7 แสนคน ส่วนไทยพบเสียชีวิตปีละ 3 หมื่นคน สาเหตุมาจากการใช้ยาต้านจุลชีพเพิ่มขึ้น จึงตั้งเป้าลดการใช้ยาต้านจุลชีพในอนาคต</p>
<p>เดอะเนชั่น เว็บไซต์ คมชัดลึก (17ก.ค.60)</p>	<p>การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-ญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านประกันสุขภาพ และการเตรียมพร้อมผู้สูงอายุในประเทศกลุ่มอาเซียน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนในประเด็นสำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ การประกันสุขภาพและการพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ โดยไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ยกกระดับความร่วมมือระยะยาวสำหรับพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ โดยรัฐบาลไทยสร้างโอกาสเข้าถึงบริการด้วยการอนุมัติงบประมาณ 600 ล้านบาท ในปี 2559 และ 900 ล้านบาทในปี 2560 ให้หน่วยบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น บริหารและจัดสรรให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล โดยผู้ดูแลที่ผ่านการอบรม ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น</p> <p>ทั้งนี้ ไทย-ญี่ปุ่นมีความร่วมมือหลายด้าน เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถด้านประกันสุขภาพให้กับประเทศต่างๆ การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน รวมถึงการพัฒนาสุขภาพโลก ซึ่งเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ประชาคมโลกให้มีสุขภาพดี เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
<p>มติชนออนไลน์ (15 ก.ค.60)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (17 ก.ค. 60)</p>	<p>ตรวจเยี่ยม รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมรพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรี ว่า สธ.มีนโยบายที่จะพัฒนารพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ให้เป็นรพ.ต้นแบบด้านแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกระดับเขต และพัฒนาให้เป็น Smart Hospital ภายในปี 2569 โดยการบูรณาการกิจกรรมที่สร้างให้เกิดค่านิยมร่วม ความสัมพันธ์ที่ดีในการจัดบริการ ให้สอดคล้องนโยบายทุกระดับ ภายใต้อัตลักษณ์เดียวกันคือ “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล”</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (17 ก.ค.60)</p>	<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวพบเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพื้นที่จังหวัดทางภาคกลางตอนบน เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่นั้น จากการสอบสวนโรคของหน่วยควบคุมโรคติดต่อ พบว่าผู้ป่วยมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ประมาณ 1 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล หลังจากนั้นประมาณ 5 ชั่วโมง ผู้ป่วยมีอาการเกร็งไม่รู้สึกรู้สึ มีไข้สูง และมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ทางทีมแพทย์และพยาบาลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตในที่สุด แพทย์ลงความเห็นว่าผู้ป่วยเสียชีวิตจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ เฉียบพลัน สันนิษฐานอาจเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันและส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยการลงความเห็นนั้นประกอบกับหลักฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่พบว่าผลการตรวจน้ำเหลือง และการตรวจเพื่อหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ ทั้งชนิด A และ B มีผลเป็นลบ แสดงว่าโรคไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในผู้เสียชีวิตรายนี้ และยืนยันไม่ได้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก หรือโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เพราะจากการสอบสวนประวัติไม่มีหลักฐานการสัมผัสกับสัตว์ปีก หรือเดินทางออกนอกพื้นที่หรือต่างประเทศ</p> <p>ทั้งนี้ ตามสถิติโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -16 กรกฎาคม 2560 มีรายงานผู้ป่วย 38,943 ราย เสียชีวิต 4 ราย โดยสาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากโรคปอดบวม จึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพตนเอง พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย เพื่อป้องกันโรค สำหรับผู้ที่มีอาการ มีไข้สูง ปวดศีรษะ ให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สยามรัฐ (17 ก.ค. 60)</p>	<p>เตือน ปชช.ระวังโรคปอดบวม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากที่มีฝนตกชุกนี้ทำให้อากาศมีความชื้นสูงขึ้น เอื้อต่อการระบาดของเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ทำให้ผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรงหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำลงเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจได้ง่าย โรคที่ควรเฝ้าระวังอย่างยิ่งคือ โรคปอดบวม กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังพิเศษคือ เด็กต่ำกว่า 5 ปี กลุ่มผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว เช่น หัวใจ ปอดเรื้อรัง เบาหวาน หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยาตั้งแต่ 1 ม.ค.-12 ก.ค. 60 พบผู้ป่วยทั่วประเทศ 118,171 ราย เสียชีวิต 121 ราย</p>
<p>ไทยรัฐ (17 ก.ค. 60)</p>	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-11 ก.ค. 2560 มีรายงานพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากแล้ว 34,520 ราย เสียชีวิต 2 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 1-3 ปี จากการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากเพิ่มขึ้น พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาต่างๆ ดังนั้น ควรมีมาตรการการดูแลและป้องกันโรค เช่น การคัดกรองเด็กทุกวัน ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กขอให้หมั่นสังเกตอาการของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด หากมีอาการไข้ร่วมกับแผลในปาก โดยอาจมีหรือไม่มีตุ่มน้ำที่มือหรือเท้าก็ได้ ควรรีบพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย (17 ก.ค. 60)</p>	<p>เตรียมพร้อมทีม MCAT ช่วยเหลือน้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ 59 จังหวัด ในช่วงวันที่ 14-18 ก.ค. 2560 โดยสั่งการให้รพ.จิตเวชในสังกัด 19 แห่งทั่วประเทศ เตรียมป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาล เพื่อให้บริการประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างต่อเนื่อง และเตรียมทีมช่วยเหลือเยียวยาทางจิตใจแก่ผู้ประสบภาวะวิกฤติ (MCAT) ซึ่งมีประมาณ 800 ทีมทั่วประเทศพร้อมเวชภัณฑ์ ออกปฏิบัติงาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ดูแลปฐมพยาบาลจิตใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับทีมเครือข่ายในจังหวัด ให้การดูแลทั้งประชาชนที่ประสบภัย ผู้ป่วยจิตเวชเดิม และกลุ่มญาติของผู้ป่วย
<p>มติชน (16 ก.ค. 60)</p>	<p>พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สถานประกอบการที่ใช้คำว่า สปา หรือ ให้บริการที่เข้าข่ายการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ถือเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยต้องมีมาตรฐานครบ 3 ด้าน ทั้งด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ มีการดูแลรักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล ห้องน้ำ-ห้องส้วมแยกส่วนชาย-หญิง มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล มีป้ายหรือข้อความเตือนให้ผู้รับบริการระมัดระวังอันตรายในบริเวณที่มีความเสี่ยง และป้ายคำเตือนผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือตั้งครรถ้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของร้านก่อนทุกครั้ง ติดไว้บริเวณที่เห็นชัดเจน มีการคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้รับบริการและประเมินความเสี่ยงก่อนให้บริการทุกครั้ง เพื่อลดอันตรายหรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ</p> <p>ส่วนผู้ให้บริการ ต้องขึ้นทะเบียนกับสบส.หรือสสจ. เพื่อเป็นการรับรองว่าผ่านการอบรมหรือจบหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรที่กรมฯ ให้การรับรอง สำหรับประชาชน ก่อนเข้าใช้บริการขอให้สังเกตใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ออกโดยกรมฯ หรือสสจ. ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กรณีเป็นกิจการสปา) และตราสัญลักษณ์มาตรฐาน สบส. เป็นรูปมือสีทองและดอกกล้วยไม้สีม่วง</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ที่เด็ดเอสเอ็มอี (17 ก.ค.60)</p>	<p>บริการทางการแพทย์ของไทย</p> <p>-กล่าวว่า มีโอกาสนั่งสนทนาแบบส่วนตัวกับ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. ได้ทราบข้อมูลด้านบริการทางการแพทย์ที่ทำให้ลูกค้าจากทั่วโลกมาใช้บริการในเมืองไทย เช่น 1.เรื่องทันตกรรม ทั้งฟอกสี ฝังรากฟันเทียม อุด ถอน ตัด ทำฟันปลอมได้ทุกรูปแบบและราคาถูก โดยภูเก็ตเป็นเมืองทำฟันให้กับชาวยุโรปและสแกนดิเนเวีย 2.เรื่องการรักษาภาวะมีบุตรยาก ได้รับความนิยมจากจีนมาก 3.ศัลยกรรมตกแต่ง ที่มากันมากคือ ตะวันออกกลาง ส่วนใหญ่มาเสริมตั้ง เหลลาคาง ทำหน้าทำอก และแปลงเพศ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ภูเก็ต หาดใหญ่</p> <p>ประเทศไทยไม่เพียงมีเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ แต่ยังมีฝีมือด้านบริการสุขภาพ ถ้าคิดต่อยอดสร้างซูเปอร์แพ็คเกจ ผูกขายสินค้าไปถึงผู้ประกอบการรายเล็ก จะเป็นโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้มากขึ้น</p>
<p>สำนักข่าวไทย (17 ก.ค. 60)</p>	<p>ประกวดผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นฯ ปี 60</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมด้วยผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย และภาคีเครือข่าย จัดประกวดผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (PMHA) ประจำปี 2560 ซึ่งคุณสมบัติในการเข้าประกวด ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรไทยเป็นหลัก และต้องผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน แบ่งเป็น 9 ประเภท ส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดได้ถึงวันที่ 27 ก.ค.นี้ โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับโลรางวัลและใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-3 ก.ย. 2560 ที่ อิมแพคเมืองทองธานี และสามารถนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับรางวัลไปวางจำหน่ายในร้าน Herbal Mall / Herbal outlet ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ และประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ต่อไป</p>
<p>สยามรัฐ (17 ก.ค. 60)</p>	<p>พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ ทำโครงการบูรณาการ "การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน" ส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ ควบคุมคุณภาพด้านต่างๆ ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร โดยตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรของผู้ประกอบการที่เข้าอบรม 149 ราย เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพ พร้อมหาช่องทางจำหน่ายช่วยสร้างรายได้ และเป็นที่น่าสนใจของต่างชาติที่จะนำไปจำหน่ายต่างประเทศ</p>
<p>เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1 (17 ก.ค.60)</p>	<p>อันตรายยาวิ๊ป</p> <p>-เสนอสกู๊ป 'ยาวิ๊ป'ก็แค่อีกกรณี!'หลงผิด-ใช้ผิด'พิษเสพติด'อันตราย' ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีประเด็นเกี่ยวกับยาเสพติดชื่อ "ยาวิ๊ป-ยาแท๊กซี่" ระบาดในหมู่นักเรียน-นักศึกษา มีการซื้อ-ขายผ่านเว็บไซต์ สื่อโซเชียล นำไปผสมกับเครื่องดื่ม โดยมีความเชื่อผิด ๆ ว่า ดื่มแล้วจะรู้สึกสบาย โดย ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผ่านมา มีการนำยาต่างๆ ไปใช้ผิดประเภทโดยตลอด ส่วนยาวิป-ยาแท็กซี ความจริงคือยาทรามาดอล เป็นยาบำบัดปวด หากใช้ผิดประเภท-ใช้มากเกินไปที่กำหนด จะทำให้รู้สึกมึน ๆ เคลิ้ม ๆ คล้ายกับคนเมา และทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อร่างกาย โดยพบว่ากลุ่มวัยรุ่นนำยาทรามาดอล 10 แคปซูลไปผสมน้ำอัดลมแบ่งกันกิน เมื่อยาออกฤทธิ์กกดประสาทส่วนกลาง จะทำให้มีอาการเคลิ้ม สะลึมสะลือ เหม่อลอย เมื่อใช้ต่อเนื่องจะมีความต้องการปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนติดยา ซึ่งถ้าใช้มากเกินไปจะไปกระทบระบบประสาทอย่างรุนแรงจนทำให้หมดสติ หรือไม่รู้สึกรู้ตัว เป็นอันตรายมาก</p> <p>ปัญหาการใช้ผิดวัตถุประสงค์ต้องใช้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อแก้ปัญหา ในส่วนของเภสัชกร ร้านขายยาจะต้องเฝ้าระวัง และไม่จำหน่ายยาให้กับผู้ที่น่าสงสัย ทั้งนี้ หน่วยงานที่กำกับดูแลได้กำหนดให้ร้านยาซื้อขายดังกล่าวได้ครั้งละ 1,000 เม็ดต่อเดือน และจ่ายยาให้ผู้ซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 30 เม็ด โดยจ่ายยาตามอาการบ่งชี้ นอกจากนี้ ยังห้ามขายยาชนิดนี้ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 17 ปี ร้านยาต้องจัดทำบัญชีการขายยาด้วย และสามารถขายได้เฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันเท่านั้น หากขายผ่านอินเทอร์เน็ต หรือตามสถานที่อื่น ๆ ถือว่ามีความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท เป็นการป้องกันเบื้องต้น</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (17 ก.ค.60)</p>	<p>ระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรชานี รองเลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า สปสช. สธ. และ ยธ. ร่วมพัฒนา “ระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง” ช่วยผู้ต้องขังเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลที่จำเป็นอย่างเหมาะสม พร้อมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเรือนจำ ทั้งคัดกรอง เฝ้าระวัง และค้นหาความเสี่ยงสุขภาพ โดยปัจจุบันมีผู้ต้องขัง 2.8 แสนคน ในเรือนจำ 143 แห่งทั่วประเทศ 4.3 หมื่นคน ไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก และผู้ต้องขังร้อยละ 80 ถือสิทธิบัตรทอง เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อพัฒนาระบบ ซึ่งก่อนหน้านี้อ สปสช.ได้ร่วมกับหน่วยบริการในพื้นที่พัฒนารูปแบบการบริการเพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาและบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่เขต 9 นครราชสีมา ได้ร่วมกับรพ.เดอะโกลเด้นเกต เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 มีการจัดพื้นที่ในรพ.เพื่อรองรับผู้ป่วยในที่เป็นผู้ต้องขังเฉพาะ การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในเรือนจำ จนเป็นรูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>ทั้งนี้ มติครม.วันที่ 17 พ.ย. 2558 ได้มอบให้สธ.ดำเนินการเพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเหมาะสม จึงเกิดความร่วมมือระหว่างสธ. กรมราชทัณฑ์ ยธ. และสปสช. เพื่อพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ ที่ผ่านมา มีการประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันของ 3 หน่วยงาน และสำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความคืบหน้าการจัดการข้อจำกัดและความร่วมมือหลายประการ เช่น การจัดการฐานข้อมูลผู้ต้องขัง การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ร่วมกันในระดับจังหวัด การออกแบบกลไกการทำงานร่วมกัน การกำกับติดตามในระดับเขตเพื่อให้ทำงานเชื่อมต่อกับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>M2F (17 ก.ค.60)</p>	<p>ประชุมวิชาการด้านวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ค. ที่ รร.เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูนํ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้ไทยเป็นผู้นำ สร้างความร่วมมือกับกลุ่มอาเซียน และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุม</p>
<p>สยามรัฐ (17 ก.ค. 60)</p>	<p>โรคมะเร็งจิสต์</p> <p>-เสนอสรุป รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ให้ความรู้เรื่อง “โรคมะเร็งจิสต์ (GIST)” พบได้น้อยมากเพียง 10-15 รายในประชากรโลก 1 ล้านคน เป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนชนิดหนึ่งที่เกิดบริเวณระบบทางเดินอาหาร ตำแหน่งที่พบบ่อยที่สุดคือ กระเพาะอาหาร ตอบสนองต่อเคมีบำบัดน้อยมาก ปัจจุบันจึงพัฒนาการรักษาแบบมุ่งเป้า โดยตัวยาคือออกฤทธิ์เจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง ที่ผ่านมา มีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยนานาชาติจีแพป (GIPAP) ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยามากยิ่งขึ้น โดยเอกชนร่วมกับกรมการแพทย์ สปสช. จัดหายามีคุณภาพ ช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้มากกว่า 1,800 ราย ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่กำลังศึกษาอยู่ในโครงการฯ ประมาณ 800 ราย</p>
<p>ไทยรัฐ (16 ก.ค. 60)</p>	<p>สสอ.บัวใหญ่ชนะเลิศ สสอ.ดีเด่น</p> <p>-เสนอข่าว สสอ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ สสอ.ดีเด่น และบุคลากรดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>M2F ผู้จัดการออนไลน์ (17 ก.ค. 60)</p>	<p>ผู้สูงอายุ 103 ปี -เสนอข่าว นายอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ เข้าเยี่ยม ยายชู้ นวลแก้ว อายุ 103 ปี อยู่บ้านนาตารอด หมู่ที่ 9 ต.หาดจิว อ.เมืองอุดรดิตถ์ สอบถามลูกหลานแล้วว่า เคล็ดลับอายุยืนของยายคือ ไม่ค่อยเครียด ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ไม่ดื่มเครื่องดื่มของเมา กินอาหารปลอดสารพิษ ผักผลไม้เป็นประจำ กินข้าวกับกล้วยน้ำว้าสุก และนอนให้เพียงพอ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (17 ก.ค. 60)</p>	<p>มาเลย์-ไทย ทหารรับมือพิษสุนัขบ้า -เสนอข่าว มาเลเซียและไทยเตรียมหารือกันในเดือน ส.ค.นี้ เกี่ยวกับการยกระดับมาตรการควบคุมพรมแดน เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดข้ามพรมแดนของโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ จะมีการหารือกับอินโดนีเซียในเรื่องนี้เช่นกัน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch